

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๔๔/ ๕๓๑



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง
ถ.พิทลุง อ.เมืองตรัง ตรัง ๙๒๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะเหลียน

อ้างถึง คำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามคำสั่งที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรียนว่า ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ บัญญัติให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสำนักงาน ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ มิได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาไว้ ซึ่งทำให้คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัด กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มิได้อำนาจตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

๑. เสนอรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา) ใหม่ แทนกรรมการที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอให้ อ.ก.ค.ศ. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิจารณาเห็นชอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยพิจารณาคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อประกอบการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา และขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗

๒. ให้ชะลอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปจนกว่า คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม จะได้รับการอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. กรมส่งเสริมการเรียนรู้ และมีคำสั่งแก้ไขคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนภา จิโรภาส)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๔๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๒๑ ๙๐๑๖